



ประกาศกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา  
เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แพร่ระบาดในหลายประเทศ เป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในอัตราเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

เพื่อให้การดำเนินการติดตาม ป้องกัน เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และสร้างการรับรู้ของประชาชน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เน้นการสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกเป็นสำคัญ กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา จึงออกประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. จังหวัดพังงามีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรอง ติดตามสถานการณ์และให้ความรู้ประชาชน นักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะลันตา บริเวณท่าเรือ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก โรงพยาบาล ครอบคลุมพื้นที่ ๘ อำเภอ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ดำเนินการไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๕๘,๑๒๕ คน ปรากฏว่ายังไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แต่อย่างใด

๒. ให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานทางราชการอย่างใกล้ชิดเป็นสำคัญ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค เช่น ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยทางเดินหายใจ ผู้ป่วยไอจามหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน เป็นต้น

๓. หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ให้ข่าวหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทางสื่อออนไลน์หรือด้วยประการใด ๆ ซึ่งบิดเบือนจากข้อเท็จจริง อันเป็นเหตุให้เกิดการตื่นตระหนก ตกใจกลัวต่อพี่น้องประชาชน สร้างความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๔. หากประสบเหตุหรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๘๘๕๗ ๗๓๓๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  
ผู้อำนวยการจังหวัด